



ฉบับที่ 4/2561

เรื่อง แลกงข้าวเศรษฐกิจและการเงิน กุมภาพันธ์ 2561

ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ผลผลิตพืชหลักและผลผลิตอุตสาหกรรมโดยรวมขยายตัวได้เล็กน้อยโดยชะลอลงจากเดือนก่อน เช่นเดียวกับราคาสินค้าเกษตรจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แต่การบริโภคภาคเอกชนยังไม่กระจายตัว การลงทุนภาคเอกชนยังทรงตัว และการลงทุนภาครัฐลดลง

สำหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำ และอัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบจากราคาอาหารสดที่ลดลง

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ มีดังนี้

รายได้เกษตรกร เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 จากระยะเดียวกันปีก่อน ผลผลิตเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 จากอ้อยโรงงานและข้าวนาปีเพิ่มขึ้นตามสภาพอากาศเอื้ออำนวยในช่วงเพาะปลูก แต่มีน้าป่าหลังลดลงเพราะบางส่วนได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมขังช่วงฤดูฝนปีก่อน ด้านราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 จากความต้องการจากต่างประเทศต่อมันสำปะหลังและข้าว และจากความต้องการข้าวโพดที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเลี้ยงสัตว์

ภาคการท่องเที่ยว จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะชาวจีนที่เพิ่มขึ้นมากช่วงเทศกาลตรุษจีน เครื่องชี้ในด้านการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อน ได้แก่ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ และจำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานในภาคเหนือ

ผลผลิตอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 1.4 จากระยะเดียวกันปีก่อน จากน้ำตาล การสีข้าว และโดยเฉพาะสินค้าเกษตรแปรรูปและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ขยายตัวได้ต่อเนื่องตามอุปสงค์ต่างประเทศ

การใช้จ่ายภาครัฐ รายจ่ายรวมลดลงร้อยละ 2.8 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยรายจ่ายลงทุนลดลงร้อยละ 12.3 อย่างไรก็ดี อัตราการเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณอยู่ที่ร้อยละ 50.8 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายการเบิกจ่าย สะท้อนว่าการใช้จ่ายภาครัฐยังคงมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

การลงทุนภาคเอกชน ทรงตัว การลงทุนภาคก่อสร้างยังอยู่ในระดับต่ำ สะท้อนจากพื้นที่ขอรับอนุญาตก่อสร้าง ยอดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ยอดการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน และยอดคงค้างสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ให้แก่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ลดลง อย่างไรก็ดี การลงทุนในภาคการผลิตขยายตัวในสถานการณ์การผลิตเพื่อส่งออก มีการนำเข้าเครื่องจักรเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเกษตรแปรรูป

การบริโภคภาคเอกชน ทรงตัว ดัชนีการบริโภคภาคเอกชนลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.7 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยความต้องการซื้อยานยนต์ที่ขยายตัวได้ เป็นผลจากการส่งเสริมการขายของบริษัทผู้ผลิต ตัวแทนจำหน่าย และการผ่อนคลายนโยบายสินเชื่อ แต่ยอดขายสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันหดตัว สะท้อนกำลังซื้อโดยรวมยังไม่เข้มแข็ง โดยเฉพาะครัวเรือนภาคเกษตรมีรายได้สุทธิต่ำจากภาวะรายจ่ายและหนี้สะสมสูง

การค้าผ่านด่านศุลกากรชายแดนในภาคเหนือ มูลค่าการส่งออกในรูปแบบเงินบาทลดลงร้อยละ 10.2 จากการส่งออกน้ำตาลที่ลดลงเป็นสำคัญ ขณะที่สินค้าในหมวดหลักอื่นๆ ทรงตัว ด้าน**มูลค่าการนำเข้า**เพิ่มขึ้นร้อยละ 57.1 ตามการนำเข้าไฟฟ้าและลิแกไนต์จากลาว การนำเข้าสัตว์มีชีวิต เหล็ก เคมีภัณฑ์ ผลไม้ สิ่งทอและเสื้อผ้าจากเมียนมา และการนำเข้าผลไม้และพืชผักจากจีนตอนใต้

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 1.1 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบร้อยละ 0.1 ตามราคาผลไม้สดและเนื้อสัตว์ที่ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อน ประกอบกับราคาน้ำมันขายปลีกชะลอลง

ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนมกราคม 2561 สาขาธนาคารพาณิชย์ในภาคเหนือมียอดคงค้างเงินให้สินเชื่อ 580,881 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 ชะลอลงจากเดือนก่อน เนื่องจากการชำระคืนสินเชื่อหมุนเวียนของภาคธุรกิจ ด้านยอดคงค้างเงินฝากมี 674,961 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 ส่วนหนึ่งเป็นเงินโอนของส่วนราชการที่รอการเบิกจ่าย ด้านสัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากอยู่ที่ร้อยละ 86.1 ใกล้เคียงเดือนก่อน

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

30 มีนาคม 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม : ดวงทิพย์ ศิริกาญจนารักษ์

โทร. 0 5393 1091 E-mail: doungtis@bot.or.th